

**KẾ HOẠCH**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**  
**Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư**  
**về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng**  
**thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc**

-----

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

**I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1- Mục đích**

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhằm tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị đối với công tác khí tượng thủy văn.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức đối với công tác khí tượng thủy văn trong cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, phụ trách...; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục cần có sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

**2- Yêu cầu**

Việc triển khai Chỉ thị phải được thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; trong đó, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và giải pháp thực hiện của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

**II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP**

**1- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.**

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải xác định công tác khí tượng thủy văn là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, phải có sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn là cơ sở quan trọng

trong quá trình xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; phát huy vai trò công tác khí tượng thủy văn trong việc dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát, thích ứng với biến đổi khí hậu; phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động khí tượng thủy văn để thu thập thông tin bí mật Nhà nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ thiết thực đời sống nhân dân.

**2-** Nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu; chú trọng đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác khí tượng thủy văn theo hướng hiện đại, đồng bộ, tự động hóa, tích hợp đa mục tiêu. Lập kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng để khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả; xây dựng danh mục, lộ trình thực hiện các công trình, ưu tiên các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyên đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến; sử dụng phương pháp mới, quy trình dự báo hiện đại trong cảnh báo thiên tai, biến đổi khí hậu theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, đặc biệt là thông tin, dữ liệu dự báo, cảnh báo về nguy cơ xảy ra các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm, bất thường có thể ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại về người, tài sản và môi trường trên địa bàn tỉnh với độ tin cậy, chính xác cao.

**3-** Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước về công tác khí tượng thủy văn; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn, bảo đảm phù hợp, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Phổ biến kiến thức cơ bản về khí tượng thủy văn cho học sinh phổ thông và học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quốc phòng, an ninh.

Kịp thời cụ thể hóa các văn bản pháp luật về khí tượng thủy văn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn.

**4-** Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác khí tượng thủy văn; ưu tiên phân bổ ngân sách nhà nước để đảm bảo duy trì, vận hành hoạt động của mạng lưới trạm quan trắc chuyên dùng do địa phương quản lý và công tác dự báo khí tượng thủy văn. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động khí tượng thủy văn; tham gia phát triển thị trường dịch vụ khí tượng thủy văn đáp ứng nhu cầu của các ngành, lĩnh vực.

5- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền các cấp, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

### III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2- Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3- Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban đảng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

#### Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng (báo cáo),
- Ban cán sự Đảng Bộ TNMT,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các ban đảng Tỉnh ủy,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, ĐUTT Tỉnh ủy,
- Đ/c Chánh, Phó Chánh VPTU,
- chuyên viên VPTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Lê Thị Kim Dung**